

XÂY DỰNG ĐẢNG

TIỀN HẢI

Nỗ lực thực hiện thắng lợi mục tiêu kép



Nông dân huyện Tiền Hải phát triển nuôi trồng thủy sản.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tiền Hải lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiền Hải đã ban hành chương trình hành động...

Xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp...

người dân, huyện Tiền Hải đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm cao...

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp đồng thời phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương...

ngành đạt kết quả toàn diện trên cả các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản...

Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, Tiền Hải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị tập trung cao độ...

Huyện đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ...

Vừa phát triển kinh tế vừa phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ khó khăn song những kết quả đạt được đã chứng minh quyết tâm cao, nỗ lực vượt khó của cả hệ thống chính trị...

Tăng cường rà soát, giám sát chặt người từ tỉnh ngoài về

Trong đợt dịch thứ tư, Thái Bình ghi nhận một số trường hợp nhiễm Covid-19 do nguồn lây từ bên ngoài xâm nhập...

Từ đầu tháng 7 đến nay, trên địa bàn thị trấn Vũ Thư (Vũ Thư) có 59 trường hợp từ tỉnh ngoài về địa phương...

Ông Bùi Ngọc Toàn, Chủ tịch UBND thị trấn, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị trấn Vũ Thư cho biết: Thị trấn đã thành lập 5 tổ tự quản, mỗi tổ từ 6 - 7 thành viên...



Khai báo y tế tại Trạm Y tế thị trấn Vũ Thư (Vũ Thư).

người dân đã tự giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Với mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, xã Trọng Quan (Đông Hưng) tăng cường rà soát, giám sát các trường hợp từ tỉnh ngoài về, đặc biệt là người về từ vùng có dịch...

Có thể nói, thời gian qua, trạm y tế các xã, phường, thị trấn trong tỉnh luôn phát huy vai trò là "người gác cổng" của hệ thống y tế, chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

260 trạm y tế trong toàn tỉnh đang theo dõi, giám sát hơn 1.400 trường hợp F2. Trước những diễn biến mới, phức tạp của dịch Covid-19, các trạm y tế cơ sở tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch ở mức độ cao hơn, quyết liệt hơn...

Thời gian tới, dự kiến số lượng người trở về từ Hà Nội sẽ tăng. Các địa phương đã xây dựng kế hoạch triển khai lập khu cách ly ngay tại xã, phường, thị trấn sẽ tăng cường chuẩn bị nhân lực, vật tư y tế; xây dựng, bổ sung các kịch bản, phương án phòng, chống dịch linh hoạt trong mọi tình huống nhằm mục tiêu bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân trước đại dịch Covid-19.

THU HOÀI

MẠNH THẮNG

Xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc trong công nhân viên chức lao động

Thực hiện các chương trình, kế hoạch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả công tác vận động công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) xây dựng gia đình bình đẳng, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc...

Giỏi việc nước, đảm việc nhà

Ở Trường Tiểu học và THCS An Vũ (Quỳnh Phụ), giáo viên, học sinh đều tin yêu, cảm phục cô giáo Mai Thị Bích Nguyễn bởi từ khi có đảm nhiệm cương vị Hiệu trưởng, chất lượng giáo dục, diện mạo nhà trường có nhiều thay đổi...

Đối với gia đình, cô giáo Mai Thị Bích Nguyễn là điểm tựa của cả nhà. Chồng là bộ đội đóng quân tại Khánh Hòa, hơn 30 năm công tác xa nhà, vì vậy cô phải gánh trên vai trách

nhiệm của chồng, thay chồng chăm sóc gia đình, phụng dưỡng cha mẹ hai bên, nuôi dạy 2 con chăm ngoan, học giỏi. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng cô luôn sắp xếp

công việc khoa học để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ ở trường vừa chăm lo cho gia đình. Với những đóng góp tích cực cho xã hội và sự gương mẫu của gia đình, 5 năm qua, gia đình cô giáo



Cô giáo Mai Thị Bích Nguyễn luôn kết hợp hài hòa giữa công việc và gia đình.

Mai Thị Bích Nguyễn được tôn vinh gia đình văn hóa tiêu biểu.

Cùng vun đắp yêu thương

Để xây dựng và duy trì hạnh phúc gia đình, trước tiên, mỗi thành viên trong gia đình cần nâng cao ý thức trách nhiệm xây dựng tổ ấm trên cơ sở tôn trọng, bình đẳng và thương yêu lẫn nhau. Gia đình anh Ngô Văn Ngoan và chị Vũ Thị Xuyên, xã Thái Thịnh (Thái Thụy) là một điển hình. Hai anh chị cùng làm việc tại Công ty TNHH Ha Hae Việt Nam chi nhánh Thái Bình...



Anh Ngô Văn Ngoan, Chủ tịch Công đoàn Công ty thường xuyên thăm hỏi, giải đáp kịp thời những thắc mắc, kiến nghị của người lao động.

Gia đình anh Nguyễn Ngọc Thanh và chị Hoàng Thị Hồng Minh (xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình) là gia đình mẫu mực, điển hình ở địa phương. Anh Thanh tâm sự: Mỗi người có một quan niệm riêng về hạnh phúc. Có người cho rằng hạnh phúc là hài lòng với những gì đang có, là sức khỏe, bình an, là cuộc sống sung túc... Với tôi, cốt lõi của hạnh phúc là vợ chồng luôn thể hiện tình thân ái, đồng thuận trong mọi việc; cùng nhau phát triển kinh tế, nuôi dạy con cái khôn lớn, trưởng thành và chia sẻ với nhau mọi buồn vui của cuộc sống. Điều quan trọng nhất là mỗi người đều phải

biết nâng niu, trân trọng, gìn giữ hạnh phúc gia đình mỗi ngày. Bà Phạm Thị Tuyết Đình, Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công, Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: Những năm qua, các cấp công đoàn Thái Bình luôn xác định công tác giáo dục đời sống gia đình và phong trào xây dựng gia đình văn hóa trong CNVCLĐ là một trong những nội dung quan trọng trong hoạt động công đoàn. Hàng năm, các cấp công đoàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền, chuyên môn đóng góp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tích cực xây dựng gia đình

theo tiêu chí no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tốt các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa, "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" trong nữ CNVCLĐ, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, công tác kế hoạch hóa gia đình. Từ các cuộc vận động, phong trào thi đua đã góp phần xây dựng gia đình CNVCLĐ ngày càng tiến bộ, hạnh phúc.

NGUYỄN CƯỜNG - KIẾN TRUNG